

**Tình yêu Thiên Chúa bao la như đời đời
(Suy niệm Giáng sinh năm 2020)**

ANHLE CHUYỂN

Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, vô cùng cao cả và đầy quyền năng. Đấng hiu ẩn nào quy phục Chúa, chúng ta hãy nhìn ngắm công trình do Ngài tác tạo.

Ngài đã hiu ẩn trong tủi nhục muôn đời, tủi nhục khi có vũ trụ cần khôn. Ngài cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần tác tạo nên trời đất, muôn loài muôn vật trong vũ trụ vô biên vô tận này.

Chúng ta nhìn ngắm hành tinh, chúng ta tưởng tượng Trái đất này to lớn lắm. Thở ra, các nhà khoa học cho biết Trái đất chỉ là một quầng sáng nhỏ bé như một chấm trong số hàng tỷ, hàng tỷ quầng sáng khác lớn hơn rất nhiều.

Chúng ta nhìn ngắm hành tinh, chúng ta tưởng tượng Mặt trời đang tỏa sáng trên đầu chúng ta to lớn như thế, thở ra, Mặt trời chỉ là một ngôi sao trong vô vàn ngôi sao lớn lao trong vũ trụ. Các ngôi sao trong vũ trụ này này như những cây nến sáng trên rừng, như những cá bơi lội dưới nước.

Nhìn ngắm vũ trụ bao la vô biên vô tận với vô vàn điểu kỳ diệu trong đó thì chúng ta mới biết Đấng sáng tạo nên nó là Chúa Giê-su, là Ngôi Hai Thiên Chúa, cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần cao cả biết chừng nào, quyền năng của Ngài lớn lao không tưởng tượng được...

Vô phân loài người chúng ta, nếu đem con người so sánh với muôn vàn trăng sao trong vũ trụ, thì con người chỉ là một hạt bụi li ti, vô cùng nhỏ bé, chẳng đáng là gì.

Thế mà vì yêu thương loài người thấp hèn, nhỏ bé, Ngôi Hai Thiên Chúa vô cùng cao cả và quyền năng, đã hóa thân làm người phàm, đấng thai trong lòng một trinh nữ miền quê Na-da-rét, trở thành con của loài người, trở thành cháu chắt của những người tội lỗi... Lòng thay!

Tôi sao Chúa trời đất, Đấng đấng nên vũ trụ cần khôn vô biên vô tận, tôi hãy mình xuống đất làm người thấp hèn như thế?

Thưa vì hai mục tiêu chính:

Mục tiêu thứ nhất là để cứu loài người, để mang tội lỗi của họ vào thân, để đấng tôi thay và chết thay cho họ... Như đó, nhân loại được thoát khỏi hình phạt trong hỏa ngục đời đời; như đó, như người được lên thiên đàng hưởng phúc trường sinh.

Mục tiêu thứ hai là, khi xuống thế của chúng loài người, Ngôi Hai Thiên Chúa ban cho họ một hình ảnh vô giá mà trí khôn con người khó hiểu được. Đó là nâng con người lên hàng con Thiên Chúa, và không chỉ là con Thiên Chúa mà thôi, mà còn là chi thể của Chúa Giê-su, được hoàn toàn nên một với Ngài.

Hình ảnh sau đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn sự thật này:

Thiên Chúa như một đấng bao la vô tận, hết sức trong lành thanh khiết; còn loài người như một ao nhỏ bé, đen ngòm, chầy róc rạn vỡ... nằm bên bờ đấng. Có một giới phân cách tách biệt đôi bên. Qua biển của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, giới phân cách giữa Thiên Chúa và loài người được phá bỏ, để Thiên Chúa hòa nhập với con người và để cho con người được nên một với Thiên Chúa, như ao nhỏ hòa nên một với đấng. Đây là một hình ảnh vô cùng cao quý.

Lạy Chúa Giê-su,

Tình Chúa yêu thương chúng con bao la như đấng không bờ, không đáy.

Xin giúp chúng con biết cậy dựa vào Ngài đáp tình yêu của Chúa và luôn làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
